



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

15 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ

ประเด็นข่าว

<p>สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นำร่องแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ ขอความร่วมมือผู้บริหาร-ข้าราชการทุกคนในองค์กรงดใช้รถส่วนตัวทุกวันพุธ เริ่ม 18 ธ.ค. นี้ ส่วนสถานการณ์ฝุ่นเริ่มลดลง แต่มาห้วย จ.สมุทรสาคร ค่าฝุ่นยังสูงสุดเดือนประชาชนลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย</p> <p>-เสนอข่าว ตัวเมืองเชียงใหม่มีฝุ่นละอองลอยตัวหนาแน่น ค่าฝุ่น PM 2.5 บริเวณ อ.ฝาง วัดได้ 103 มคก./ลบ.ม. อ.ไชยปราการ วัดได้ 96 มคก./ลบ.ม. เนื่องจากพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ลมสงบ ประกอบกับติดชายแดนเพื่อนบ้านที่เริ่มมีการเผาป่า</p>	-
<p>นวดไทยขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว ญญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึงกรณีองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ ว่า รพ. พร้อมต่อยอดด้วยการตั้ง Excellent Center ด้านการแพทย์แผนไทยร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ โดยจะพัฒนาการนวดในทุกกระดับ ทั้งเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง นวดเพื่อการพักผ่อนในชุมชน นวดเพื่อการรักษา หรือการนวดที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นโปรดักส์แชมเปียน เช่น การนวดนักร้อง การนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ขณะเดียวกันจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยร่วมกับการนวด</p>	-
<p>ปลดล็อกกระท่อม สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระท่อมเป็นพืชประจำถิ่นและมีพื้นฐานสายพันธุ์เดียวกับกัญชา สารที่อยู่ในต้นที่มีความใกล้เคียงกับกัญชา คือ THC และ CBD สามารถนำสาร CBD มาใช้ประโยชน์ได้ จึงมีแนวคิดว่าการส่งเสริมให้มีการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วนำมาใช้ในการแพทย์อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก ส่วนผลเสีย จากข้อมูลพบว่ากระท่อมและกัญชามีความใกล้เคียงกันมาก แต่การใช้กระท่อมมีความปลอดภัยมากกว่า เนื่องจากมีสาร THC น้อยกว่ากัญชา แต่การนำไปใช้ผิดประเภทเป็นเรื่องหนักใจของคกก.ควบคุมยาเสพติด ซึ่งกำลังคุยเรื่องการปลดล็อกและการควบคุม</p> <p>ด้านนายสันตต์ เดชเกิด แกนนำจิตอาสาเครือข่ายภาคประชาสังคม อดีตหมอพื้นบ้าน เจ้าของสูตรบุญมรดกโอสถจากน้ำมันกัญชา เปิดเผยว่า ภาคประชาชนมีข้อเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองส่งตัวแทนเข้าไปหารือในคณะกรรมการที่มีตัวแทนทุกฝ่ายเพื่อศึกษาข้อกฎหมาย ข้อมูลทางวิชาการ และพิจารณาให้มีข้อสรุปโดยเร็ว เบื้องต้น หลังมีการปลดล็อกแล้วประชาชนสามารถบริโภคกระท่อมได้ หากตีความว่าเป็นพืชสมุนไพร โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เพราะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่วนหนึ่งจะเป็นผลดีเพื่อลดการเสพยาไอซ์ ยาบ้า หรือการซื้อเครื่องตีம்ப่ารุงกำลังในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ส่วนการนำน้ำกระท่อมไปผสมกับยาแก้ไอเป็นสูตรสี่คูณร้อยควรมีการควบคุมอย่างเข้มงวด</p> <p>นพ.ราชย์ ประดิษฐ์สุวรรณค์ อดีตรองผอ.รพ. ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า เห็นด้วยและสนับสนุนให้ปลดล็อกกัญชาและพืชกระท่อมในฐานะพืชสมุนไพรออกจากบัญชียาเสพติด เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ต้องยอมรับว่ารัฐบาลไทยยังมีปัญหาในการบริหารจัดการและการตัดสินใจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนในชาติ เนื่องจากถูกกดดันจากการกีดกันทางการค้า มีข้อต่อรองจากกลุ่มนักธุรกิจค้ายาข้ามชาติ ทั้งจากบริษัทผู้ผลิตยาที่พยายามบีบให้ไทยใช้กฎหมายขัดขวางการเปิดเสรีการใช้กัญชาและใบกระท่อม รวมทั้งการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อจำหน่ายยารักษาโรคที่ผลิตจากสารเคมีเป็นหลัก จึงขอให้ภาคประชาชนออกมาต่อสู้เพื่อใช้ประโยชน์จากกัญชาและพืชกระท่อมที่มีข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนจากการขับเคลื่อนของมูลนิธิข่าวขีวิต</p>	-
<p>เตือนเสื้อผ้ามือสอง สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธราพงษ์ กัปโก รองนพ.สสจ.นครพนม เตือนการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองให้เพิ่มความระมัดระวัง ควรทำความสะอาดให้ดี เพราะอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนมากับเสื้อผ้าทำให้เกิดโรคติดเชื้อทางผิวหนัง เช่น กลาก เกื้อื้อน หิด ภูมิแพ้ผิวหนัง ทั้งนี้ สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิอย่างน้อย 60 องศา แช่ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที หรือ 1 ชั่วโมง กรณีที่ไม่แน่ใจว่าเสื้อผ้ามือสองผ่านการทำความสะอาดหรือไม่ ให้ใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงให้สนิททิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน เพื่อให้เชื้อโรคตาย</p>	-
<p>เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ. สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เผย ศาลจังหวัดอ่างทองพิพากษาจำคุก 8 วัยรุ่นที่ก่อเหตุบุกทำร้ายคู่อริในรพ.อ่างทอง เป็นเวลา 6 เดือน เป็นคดีตัวอย่างโดยไม่สมควรให้รอลงอาญา เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุก</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาการท้อต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน อีกทั้ง รพ. คือสถานที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยไม่สมควรละเมิดกฎหมาย จำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เฟซบุ๊ก Victor Vitchayut</p> <p>-โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์แพทย์ถูกทำร้ายร่างกาย ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่และอยู่หน้างาน ควรจะมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนมากที่สุด และน่าจะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุด จึงอยากขอเชิญชวนทีมบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ร่วมกันสะท้อนสิ่งที่พบเจอและร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนา ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย</p>	
<p>เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ejan</p> <p>-เสนอข่าว นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์พักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งใน ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ และเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สทิ้งเอาไว้เพื่อให้ไอร้อนทำให้ห้องอุ่นขึ้น โดยเปิดประตูห้องน้ำกับห้องนอนเอาไว้ ทำให้มีผู้หมดสติ 3 ราย เพื่อนต้องประสานเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทนำตัวส่งรักษาที่รพ.หล่มเก่า ล่าสุดทั้ง 3 คนอาการปลอดภัยแล้ว ขณะเดียวกัน ด.ต.สนั่น ดวงประทุม ตำรวจท่องเที่ยวได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์ที่รีสอร์ทที่เกิดเหตุ และรีสอร์ทต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส เพื่อหาทางแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ news1005, เว็บไซต์ thaiPBS, เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. เตือนระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สช่วงหน้าหนาวจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนนอกไซด์ เมื่อสูดดมเข้าไปในปริมาณมากและเป็นเวลานาน จะมีอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ มึนงง หน้ามืด หายใจลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน ซึม หมดสติ และเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคโลหิตจาง หอบหืด ถุงลมโป่งพอง ความดันโลหิตสูง เป็นกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสเสียชีวิตสูง จึงควรเปิดช่องหรือพัดลมระบายอากาศในระหว่างอาบน้ำทุกครั้ง และเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 20 นาที ก่อนที่คนต่อไปจะใช้ห้องน้ำ หากได้กลิ่นแก๊สผิดปกติ ควรรีบออกจากห้องน้ำทันที</p>	